

Số: 274/BC-MTTQ-BTT

TP. Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 11 năm 2017

## BÁO CÁO

### Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của UBND thành phố

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Thường trực HĐND thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 02 cấp tỉnh và thành phố, thời gian từ ngày 04/10 đến ngày 12/10/2017 tại 19 xã, phường. Qua đợt tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của UBND thành phố Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

#### Câu 1. Cử tri phường Nghĩa Chánh tiếp tục kiến nghị:

- Tuyến đường Đinh Tiên Hoàng đến chợ Nông sản thực phẩm và đường Trần Hữu Cảnh đến đường Trần Khánh Dư đã quá xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, nhất là vào mùa mưa bão. Đề nghị UBND thành phố quan tâm khẩn trương chỉ đạo việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa.

- Hiện nay, có một số diện tích đất thuộc xứ đồng Bàu He, phường Nghĩa Chánh không có nước sản xuất dẫn đến bỏ hoang nhiều năm nay, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, cử tri đã nhiều lần kiến nghị. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo và có biện pháp xử lý, giải quyết.

Câu 2. Cử tri các phường: Trần Phú, Lê Hồng Phong tiếp tục kiến nghị: UBND thành phố cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Dự án Công viên tình yêu ở tổ 23, phường Trần Phú; Khu Dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng và Khu Dân cư phục vụ tái định cư II Đê Bao vì hiện nay tiến độ thực hiện quá chậm, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

#### Câu 3. Cử tri xã Nghĩa Dũng tiếp tục kiến nghị:

- Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo giải quyết dứt điểm kết luận sau thanh tra vụ việc ông Cao Anh Dũng và ông Cao Chuộng ở xã Nghĩa Dũng lấn chiếm đất công, vì vụ việc này thực hiện kéo dài không dứt điểm, gây dư luận bức xúc cử tri đã nhiều lần có ý kiến, kiến nghị.

- Hiện nay, tuyến đường Bờ Nam Sông Trà ( đoạn thuộc thôn 5 từ nhà ông Nguyễn Quang đến bờ kè) do ảnh hưởng của trận lũ lụt năm 2016 đã bị sạt lở công

thoát nước, gây nguy hiểm cho người dân đi lại tại khu vực này. Đề nghị UBND thành phố cho tiến hành kiểm tra và có hướng khắc phục.

**Câu 4.** Cử tri các phường: Quảng Phú, Trần Phú, Lê Hồng Phong .... kiến nghị hiện nay tình trạng một số tuyến đường như: đường Hoàng Văn Thụ nối dài, đường Mạc Đình Chi, đường từ công Ga Quảng Ngãi ra phía Bắc (*phường Trần Phú*)... các tuyến đường này đã bị hư hỏng, quá xuống cấp, gây khó khăn, trở ngại cho việc đi lại của người dân. Đề nghị UBND thành phố quan tâm sớm có kế hoạch đầu tư, nâng cấp.

**Câu 5.** Cử tri các xã, phường: Nghĩa Lộ, Nghĩa Chánh, Quảng Phú, Trần Phú: Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo khảo sát và có kế hoạch đầu tư một số hệ thống thoát nước để khắc phục tình trạng ngập úng vào mùa mưa và đảm bảo việc đi lại thuận lợi của nhân dân.

**Câu 6.** Cử tri các xã, phường phản ánh: Hiện nay, tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định tiếp tục diễn ra trên địa bàn thành phố, mặt dù ngành Giáo dục đã quan tâm chỉ đạo nhưng vẫn chưa triệt để, đồng bộ trên địa bàn thành phố, làm cho phụ huynh học sinh và nhân dân rất bất bình. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra và có biện pháp, giải pháp thực hiện.

**Câu 7.** Cử tri các phường tiếp tục kiến nghị Tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, họp chợ diễn ra tràn lan trên các tuyến đường và tình trạng đậu đỗ xe không đúng quy định, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra và có hướng xử lý, giải quyết.

**Câu 8.** Cử tri xã Tịnh Khê kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra lắp đặt một số biển báo, đèn tín hiệu giao thông trên Quốc lộ 24B điểm giao nhau giữa trường cấp 2 và cấp 3 để cảnh báo cho người tham gia giao thông, tránh xảy ra tai nạn giao thông.

**Câu 9 :** Cử tri xã Tịnh Hòa kiến nghị: Việc đầu tư xây dựng khu tái định cư Hóc Xà thôn Vĩnh Sơn, xã Tịnh Hòa, không phát huy hiệu quả, gây lãng phí, vì không có người dân vào ở, cơ sở hạ tầng xuống cấp, bỏ hoang, gây lãng phí đất. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo, khảo sát, kiểm tra và có giải pháp xử lý khắc phục.

**Câu 10.** Cử tri các xã: Tịnh Thiện, Tịnh Kỳ, Nghĩa An, Nghĩa Phú tiếp tục kiến nghị thành phố sớm quy hoạch Khu nghĩa trang nhân dân, vì thực tế hiện nay diện tích đất tự nhiên của xã nhỏ, dân cư đông, người chết có nguy cơ không có đất để chôn, việc chôn cất của người dân tùy tiện, gây ảnh hưởng môi trường cảnh quan và lãng phí đất. Đề nghị UBND thành phố quan tâm chỉ đạo.

**Câu 11.** Cử tri các xã: Tịnh Châu, Tịnh Ân Đông phản ánh hiện nay tình trạng đánh bạc, xóc xĩa đang diễn ra tại các xã một cách công khai, đặc biệt là các vùng giáp ranh giữa các xã Tịnh Thiện, Tịnh An, Tịnh Châu và Tịnh Ân Đông (*trên địa bàn thôn Đoàn Kết và thôn Hòa Bình xảy ra tình trạng dựng lều trại tổ*

chức đánh bạc và có người canh gác) gây mất an ninh trật tự. Đề nghị Công an thành phố tăng cường công tác chỉ đạo và có biện pháp xử lý nghiêm minh.

**Câu 12.** Cử tri các xã, phường: Tịnh Thiện, Tịnh Hòa, Tịnh Khê, Nghĩa Phú, Trần Phú, Nghĩa Lộ tiếp tục phản ánh, kiến nghị việc giải quyết các chế độ chính sách đối với người có công cách mạng thực hiện chưa kịp thời, có nhiều trường hợp làm hồ sơ gửi đến phòng chức năng nhưng chưa được xem xét giải quyết và trả lời, để người dân đi lại nhiều lần. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo phòng chức năng và UBND các xã, phường rà soát, kiểm tra, hướng dẫn và tập trung xem xét giải quyết.

**Câu 13.** Cử tri các xã Tịnh Thiện, Tịnh Châu tiếp tục phản ánh, kiến nghị tình trạng một số Công ty khai thác đất đồi tràn lan, không đúng quy định, ảnh hưởng cảnh quan môi trường, không khắc phục trả lại mặt bằng, tạo thành các hố sâu rất nguy hiểm cho người dân. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý kiên quyết.

**Câu 14.** Cử tri các xã Tịnh Hòa, Nghĩa Phú, Nghĩa An tiếp tục phản ánh, kiến nghị nguồn nước sạch sinh hoạt của nhân dân ở các xã này bị nhiễm phèn, mặn, không đủ nước sinh hoạt và một số phường chưa có hệ thống nước sạch ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Đề nghị UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, khảo sát thực tế và có hướng xử lý, giải quyết để đảm bảo nguồn nước phục vụ cho nhân dân.

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri các xã, phường thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của UBND thành phố./.

**Nơi nhận:**

- BTT UBMTTQVN tỉnh;
- Ban DCPL UBMTTQVN tỉnh;
- TT. Thành ủy;
- BDV Thành ủy;
- TT HĐND, UBND thành phố;
- BTT UBMTTQVN thành phố;
- BTT UBMTTQVN xã, phường;
- Thành viên UBMTTQVN thành phố;
- Lưu VT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC



Nguyễn Quang Vinh